

Khóa tập huấn cơ bản “NỮ HỘ SINH / ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH SẢN”

Ngày 25/02/2012



Hội thảo chuyên đề SINH NON

Ngày 31/03/2012



Bằng nỗ lực miệt mài trong công việc và liên tục trau dồi kiến thức của các bác sĩ, chuyên viên phôi học và đội ngũ nữ hộ sinh / điều dưỡng, lĩnh vực hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam đã có những bước tiến đáng ghi nhận. Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức riêng cho nữ hộ sinh / điều dưỡng đang hoạt động trong lĩnh vực này, HOSREM đã phối hợp với Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức khóa tập huấn. Mục tiêu thứ nhất là “ôn cố tri tân”, cụ thể là ôn lại những kiến thức cơ bản như sinh lý kinh nguyệt bình thường, sinh lý phát triển nang noãn, sinh lý thụ tinh, các phác đồ kích thích buồng trứng, các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, các biến chứng khi quá trình điều trị...; bên cạnh đó, các giảng viên còn cập nhật thêm những thông tin mới. Thiết kế khóa tập huấn với những bài giảng sinh động, khối lượng kiến thức thực tế, thực sự hữu ích cho công việc của đội ngũ này.

Các vấn đề xung quanh trẻ sinh non và cực non hiện là mối quan tâm của nhiều bác sĩ sản khoa cũng như nhi khoa. Hội thảo Sinh non diễn ra ngày 31/3 đã thu hút sự tham gia của gần 400 đồng nghiệp công tác trong ngành Sản Phụ khoa. Trong phần “Các vấn đề cơ bản về sinh non”, các báo cáo viên đã chia sẻ “cho dù những tiến bộ y học hiện đại, nhưng đến hôm nay sinh quá non vẫn đưa đến phát triển thể lực, trí tuệ và giác quan không tốt”. Đặc biệt, phần “Cập nhật y học chứng cứ liên quan vấn đề chẩn đoán và xử trí sinh non”, các báo cáo viên đã mang đến những khuyến cáo mới nhất của hiệp hội Sản Phụ khoa châu Âu, Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới và thư viện Cochrane. Phần chia sẻ của báo cáo viên cũng như phần thảo luận của đại biểu đều dựa trên bằng chứng lâm sàng cụ thể, điều này đã mang lại những kiến thức nhiều giá trị khoa học. Khép lại hội thảo, 97% số ý kiến cho rằng hội thảo có tính ứng dụng vào thực tế lâm sàng, điều này đã chứng minh rằng hoạt động đào tạo y khoa liên tục đang tạo ra những giá trị thực sự cho hội viên HOSREM cũng như đồng nghiệp trong ngành.

HỘI NGHỊ KỸ THUẬT HỖ TRỢ SINH SẢN LẦN II: NHỮNG TIẾN BỘ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRANH LUẬN

Ngày 07/04/2012



Tiếp theo thành công của Hội nghị kỹ thuật hỗ trợ sinh sản lần I được tổ chức năm 2011, HOSREM phối hợp với chi hội Y học sinh sản Việt Nam (VSRM, trực thuộc VINAGOFPA) tiếp tục tổ chức Hội nghị kỹ thuật hỗ trợ sinh sản lần II nhằm tiếp tục xây dựng một diễn đàn khoa học, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm của đồng nghiệp cả nước trong lĩnh vực này.

Chủ đề của hội nghị năm nay là “Những tiến bộ mới và các vấn đề tranh luận”. Chương trình hội nghị bao gồm 22 bài báo cáo hội trường diễn ra trong 6 phiên (IVF Việt Nam 15 năm, vấn đề tranh luận trong lâm sàng, vấn đề tranh luận trong lab, kích thích buồng trứng, tiến bộ và cải tiến trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản Chi hội Y học sinh sản Việt Nam) và 6 báo cáo poster. Nội dung của các báo cáo đa dạng phong phú, đề cập đến những vấn đề trong thực hành lâm sàng và lab của các chuyên viên hỗ trợ sinh sản. Các báo cáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực này, đại diện cho các trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn khắp đất nước. Hơn 80% các bài báo cáo được đại biểu cho điểm tốt. Đặc biệt là 97% các phản hồi cho rằng nội dung báo cáo mang lại hữu ích cho công việc hiện tại.

Tại hội nghị này, VSRM cũng đã công bố hai hướng dẫn lâm sàng đầu tiên do PGS TS Nguyễn Việt Tiến và GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng chỉ đạo soạn thảo. Phiên bản 1.0 của hai hướng dẫn lâm sàng “Bổ sung LH trong kích thích buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm” và “Hội chứng buồng trứng đa nang” sẽ được công bố rộng rãi trong thời gian sắp đến.

Đây cũng là lần đầu tiên ban tổ chức mời tất cả các đơn vị hỗ trợ sinh sản trong cả nước tham gia buổi triển lãm giới thiệu về thành tựu của từng nơi. Hầu hết các trung tâm hỗ trợ sinh sản từ Bắc chí Nam đều mang đến hội nghị những poster trưng bày ấn tượng. Trong buổi tổng kết hội nghị, GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng – trưởng ban tổ chức hội nghị – đã trao tặng quà và gửi lời chúc mừng đến đơn vị nhận được nhiều sự ủng hộ nhất trong các poster của khu triển lãm này, đó là khoa Hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương.

Với những phản hồi tích cực từ quý đồng nghiệp đã tham dự hội nghị, chúng tôi tin rằng đây sẽ là một hoạt động trao đổi chuyên môn và đào tạo liên tục hữu ích cho các nhân viên và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật HTSS. Sự tham dự và những ý kiến phản hồi cho ban tổ chức về hội nghị của quý đồng nghiệp đã góp phần vào thành công của hội nghị, đồng thời đóng góp vào sự phát triển chung của chuyên ngành này tại Việt Nam.

Trần Hữu Yến Ngọc - Văn phòng HOSREM

VSRM TỔ CHỨC BIÊN SOẠN VÀ CÔNG BỐ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LÂM SÀNG



C hi hội Y học sinh sản (VSRM) trực thuộc Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam (VINAGOFPA) được thành lập vào cuối năm 2011 do các bác sĩ, chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực Y học sinh sản tham gia với sứ mệnh nâng cao sự quan tâm, hiểu biết và cải thiện thực hành lâm sàng về nội tiết sinh sản và hỗ trợ sinh sản ở Việt Nam.

Một trong những hoạt động quan trọng và thiết thực của VSRM trong năm đầu tiên thành lập là tổ chức biên soạn, thông qua và công bố hướng dẫn thực hành lâm sàng. Ban chỉ đạo thực hiện các hướng dẫn thực hành lâm sàng bao gồm: PGS TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng thời là chủ tịch VSRM cùng với GS BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Phó Chủ tịch VSRM. Từ tháng 02/2012, ba nhóm chuyên gia biên soạn hướng dẫn thực hành lâm sàng trong Y học sinh sản đã được thành lập: (1) hội chứng buồng trứng đa nang; (2) u lạc nội mạc tử cung và vô sinh; (3) bổ sung LH trong kích thích buồng trứng. Thành phần tham dự biên soạn các hướng dẫn thực hành lâm sàng này bao gồm các chuyên gia đang hoạt động tích cực về học thuật, tiếp cận y văn thế giới và có hiểu biết về y học thực chứng trong lãnh vực có liên quan, từ các trung tâm, bệnh viện cả nước.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các chuyên gia đã làm việc rất tích cực và nghiêm túc để soạn thảo ra các hướng dẫn lâm sàng trên dựa trên y văn thế giới, hướng dẫn lâm sàng của các hiệp hội chuyên ngành uy tín và tình hình thực tế Việt Nam. Ngày 06/04/2012, các thành viên trong nhóm biên soạn và một số các chuyên gia đại diện của các trung tâm, bệnh viện và trường đại học y đã có một buổi thảo luận để góp ý cho các bản dự thảo hướng dẫn lâm sàng. Sau đó, vào ngày 07/04/2012, VSRM đã chính thức công bố rộng rãi hai bản dự thảo hướng dẫn lâm sàng về “Hội chứng buồng trứng đa nang” và “Bổ sung LH trong kích thích buồng trứng” nhằm xin ý kiến rộng rãi trước khi chính thức ban hành trong cả nước.

Nguyễn Thạch Thảo Nguyên - VP VSRM phía Nam

Khóa đào tạo

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU & PHÁC THẢO NGHIÊN CỨU

TPHCM, 5-6/5/2012



Nằm trong khuôn khổ dự án “HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”, khóa đào tạo đầu tiên về phương pháp nghiên cứu khoa học do HOSREM phối hợp với Đại học Y Dược TPHCM tổ chức đã diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 05-06/05/2012 tại khoa Y tế công cộng - Đại học Y Dược TPHCM.

Khóa đào tạo đã đạt được 4 mục tiêu ban đầu đặt ra cho học viên. Đó là khi kết thúc khóa, học viên có khả năng (i) trình bày được các thành phần cơ bản của đề cương nghiên cứu; (ii) trình bày được mối liên hệ giữa đối tượng nghiên cứu, biến số nghiên cứu với câu hỏi nghiên cứu; (iii) xây dựng được câu hỏi nghiên cứu cụ thể, rõ ràng, khả thi, mới và xác hợp với công tác chuyên môn, và quan trọng nhất là (iv) xây dựng được một dàn ý nghiên cứu phù hợp với câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra.

Trong một ngày rưỡi, 26 học viên cùng 3 giảng viên đã làm việc tích cực để đào sâu các vấn đề trong quá trình xây dựng một câu hỏi nghiên cứu và dàn ý nghiên cứu. Các học viên hoàn tất chương trình học đều được Đại học Y Dược TPHCM cấp giấy chứng nhận đào tạo y khoa liên tục.

Sau khóa học, 100% học viên đều cho rằng mình có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học khi đặt câu hỏi nghiên cứu và triển khai viết một phác thảo nghiên cứu cho bản thân. Hơn 90% số học viên cho rằng khóa đào tạo vô cùng hữu ích cho công việc hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng HOSREM cần tổ chức nhiều hơn các khóa đào tạo này cũng như tăng phần thời lượng học của một khóa để học viên có thêm thời gian đào sâu thêm. Những ý kiến này đã mang lại sự khích lệ rất lớn cho HOSREM trong việc tổ chức thường xuyên các khóa tập huấn về phương pháp nghiên cứu khoa học trong tương lai.

Sự nghiêm túc và tinh thần ham học hỏi của các học viên, sự truyền đạt nhiệt tình và tận tâm của ban giảng viên cùng với sự làm việc tích cực của Ban quản lý dự án “HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC” là những yếu tố đóng góp cho sự thành công của hoạt động đầu tiên của dự án.

Trần Hữu Yến Ngọc - Văn phòng HOSREM